

ไทยโพสต์

วันที ๘ เดือน มิ.ค. พ.ศ. ๕๘ ๒๕๖ ๑๖

กรมพัฒนาที่ดิน สนองนโยบายรัฐบาลขับเคลื่อนโครงการ

“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเรื่องดิน

ในเดือนเมษายน 2558

นางกุลรัศมี อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการทำงานร่วมกันในการที่จะดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” โดยให้มีการดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมประจำเดือน โดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบแต่ละเดือนในส่วนการดำเนินงานโครงการ แต่การนำเสนอให้เป็นภาพของกระทรวงเกษตรฯ มีการบูรณาการกับหน่วยงานทุกหน่วยงานเข้าไปร่วมจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน

นางกุลรัศมี กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน จะจัดประชุมวิชาการเรื่องดินระดับประเทศระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2558 ที่ จ.ขอนแก่น โดยจะเชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงาน ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไปมาร่วมประชุมทางวิชาการและเสนอความคิดเห็นต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงพระปรีชาสามารถขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการพัฒนาที่ดิน การพัฒนาทรัพยากรน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิต สำหรับนิทรรศการต่างๆที่จะดำเนินการ ได้แก่

เรื่องของดินอุดม น้ำสมบูรณ์ด้วยพระบารมี โดยจะจัดในรูปแบบของนิทรรศการรูปที่ได้ฤดีพระบาทสมเด็จพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจาก 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก และประเทศไทยเป็นประเทศตั้งต้นที่นำเสนอเรื่องนี้ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา ดังนั้นนิทรรศการนี้จึงนับเป็นไฮไลท์ของงาน นิทรรศการในส่วนที่ 2 เป็นเรื่องของการแสดงแบบจำลองหรือโมเดลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ ซึ่งจะนำเสนอในส่วนของคุณัญญาพัฒนา จ.น่าน แสดงแบบจำลองในเรื่องของมวลชีวภาพและประโยชน์ของหญ้าแฝก นิทรรศการในส่วนที่ 3 เป็นเรื่องของโครงการแหล่งน้ำชุมชน โดยนำร่องตัวอย่างจากบ้านดอนตาผล ต.นาข่า อ.หลังสวน จ.ชุมพร มานำเสนอในรูปแบบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่ประสบผลสำเร็จ โดยจะนำมาจัดแสดงและเชิญหมอดินอาสาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ นำที่ให้การขับเคลื่อนงานของชุมชนในการที่จะเข้าไปขยายผลหรือดำเนินการต่อเนื่องในการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนเกิดผลสำเร็จได้ เพื่อที่จะอธิบายหรือแสดงผลงานความสำเร็จสู่ผู้ที่เข้ามาร่วมชมงาน สำหรับนิทรรศการที่ 4 เป็นเรื่องของการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินเป็นการสร้างสีสันให้กับงาน มีการจัดเวทีถาม-ตอบปัญหา และมีรางวัลให้ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้กับนิทรรศการได้ทั้งงาน และนิทรรศการในส่วนที่ 5 เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต. โดยนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมและ

การนำไปใช้ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต. ตลอดจนมีการแจกผลิตภัณฑ์ให้นำไปใช้ในพื้นที่ฟรีด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน จนเกิดประโยชน์ และสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้

รับเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาที่ดิน ไปเผยแพร่ต่อยังประชาชน หรือผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรดินของประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ประโยชน์น้ำอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร